



ทะลุกรอบ

ป่วย ชุ่มใจ

“ขุบะ”

ฟีนีแอนเดอร์รัล” อาจจะต้องพูดถึงก็ก๊อ  
แอบนำชยะแซยงนิดๆ

แต่บอกเลยว่าอ่านไม่ผิดหรอกครับ ซีพีเอ็นนี้แหละ ถูก  
แล้ว เพราะในเวลาหนึ่ง ที่มวิจัยข้ามชาติจากมหาวิทยาลัย  
ตั้งในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกากำลังให้ความสนใจเป็น  
พิเศษกับการศึกษา “ซีพีเอ็น” ของมนุษย์ดีกดำบรรพ์

ซึ่งก็รวม “นีแอนเดอร์รัล” เข้าไปด้วย  
งานนี้เริ่มขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่เฝ้าดูจากยุคก่อน  
ประวัติศาสตร์นั้นจะมีแบคทีเรียอะไรอยู่บ้าง?

แต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบกลับทำให้วงการวิจัย  
ชีววิทยาลังเคราะห์ต้องสะท้านสะเทือน!

**ค**ริสตีนา วารินเนอร์ (Christina Warinner) นัก  
มานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard  
University) และปีแอร์ สตาลล์ฟอรั (Pierre Stall-  
forth) สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีววิทยาโรค  
ติดเชื้อไลบ์นิซ (Leibniz Institute of Natural Product  
Research and Infection Biology) เชื่อว่าแบคทีเรียคือ  
นักเคมีฝีมือเอก พวกมันสามารถสร้างเอนไซม์มากมาย  
มหาศาลที่สุดและงอกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการ  
สร้างสารเคมีสารพัดชนิดลึกลับไว้แค่จินตนาการ

แม้แต่สารชนิดที่ซับซ้อนมากๆ ที่นักเคมีมือฉมังที่สุด  
ยังจนปัญญาจะสังเคราะห์ แบคทีเรียก็ยังสามารถสร้างขึ้นมา  
ได้ซะงั้นได้อย่างสบายๆ

ไม่เชื่อว่ามีแบคทีเรียทุกชนิดจะงอก จาจนสามารถสร้าง  
สารเคมีได้ตามต้องการ แต่เป็นเพราะแบคทีเรียนั้นมี  
อัตราการกลายพันธุ์ที่รวดเร็วมาก ทำให้ความหลากหลาย  
ทางพันธุกรรมสูง วิวัฒนาการได้เร็วซึ่งส่งผลให้พวกมันมี  
ความสามารถที่จะอยู่รอดได้ในแทบทุกสถานการณ์

ไม่ว่าแปลกใจที่ปัญหาแบคทีเรียคือจะยากจะมากแรง ยิ่ง  
ถ้ามีการใช้ยากันอย่างแพร่หลายแล้ว

เมื่อการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นทุกครั้งที่  
มีการกอบกู้สารพันธุกรรมใหม่ในระหว่างการแบ่งเซลล์  
ยิ่งถ้ามีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นมาก โอกาสที่จะมีการคัดลอก  
สารพันธุกรรมผิดแบ่งเพียงจนเกิดการกลายพันธุ์ก็จะมี  
ยิ่งมากตามไปด้วย

ที่น่าสนใจคือการกลายพันธุ์บางอย่างก็อาจจะ  
ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวแบคทีเรียเอง) เช่น  
อาจจะช่วยทำให้แบคทีเรียกลายพันธุ์มีความสามารถในการ  
สร้างโปรตีนใหม่ๆ เพื่อช่วยเอาชีวิตรอดออกไปจาก  
เซลล์

หรือบางชนิดอาจจะสามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมา  
เพื่อย่อยสลายยาทั้งหลายก็ได้ และนั่นคือสาเหตุที่  
ทำให้พวกมันคือยาได้อย่างรวดเร็ว

# ‘สารเคมีดีกดำบรรพ์’ จากซีพีเอ็นนี้แอนเดอร์รัล

**พ**มนี้ยกย้อนกลับไปถึงศิลปการทดลอง Microbial  
Evolution, and Growth Arena (MEGA)  
plate สุดคลาสสิกของรอย คิชไซท์ (Roy Kishony)  
นักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medi-  
cal School) และมหาวิทยาลัยเทคนิคอน (Technion)  
ประเทศอิสราเอล เมื่อปี 2016

ในการทดลองนี้ ทามิ ลีเบอร์แมน (Tami Lieber-  
man) นักศึกษาปริญญาเอกของรอยได้ออกแบบจาน  
เลี้ยงเชื้อขนาดใหญ่ กว้างสองฟุต ยาวสี่ฟุตขึ้นมา

รอยแบ่งอาหารเพาะเลี้ยงในจานแบบเป็นโซน และ  
ทยอยเติมยาปฏิชีวนะลงไป โดยไล่ความเข้มข้นจากโซน  
ขอบสองข้างเข้าหาตรงกลาง โดยเริ่มจากศูนย์ คือไม่ใส่ยา  
เลยที่โซนขอบ ไปหนึ่งโดส ซึ่งก็คือความเข้มข้นที่พอฆ่า  
แบคทีเรียได้ในโซนถัดมา และถัดมาก็สิบโดส ร้อยโดส  
และพันโดสเป็นความเข้มข้นสุดท้ายที่ตรงกลางจาน

กำหนดโซนเสร็จ ก็เริ่มใส่แบคทีเรีย E. coli ไร่ตรง  
ขอบที่ไม่มียา แล้วตั้งกล้องอัตโนมัติเก็บภาพการเจริญของ  
แบคทีเรียเอาไว้แบบเรียลไทม์

พอปล่อยให้โต แบคทีเรียก็จะเริ่มเติบโตขยายเข้าสู่  
ตรงกลางจานเพาะเลี้ยง อาจจะเริ่มขยับบ้างในระยะแรก  
ที่เจอยา แต่ไม่ถึงสองสัปดาห์ พวกมันก็ตั้งอยู่จน  
หมดและสามารถเติบโตที่ความเข้มข้นยาพันโดสได้อย่าง  
สบายๆ

“นี่คือภาพอันน่าทึ่งที่แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์  
นั้นวิวัฒนาการได้รวดเร็วเพียงใด” ทามิกกล่าว ชัดเจนว่า  
แบคทีเรียพวกนี้ได้วิวัฒนาการจนต้องเอาชีวิตรอดที่ใส่  
ลงไปเรียบร้อยแล้ว

**ก**ารได้เห็นวิวัฒนาการเกิดขึ้นด้วยตาตัวเองแบบเรียล  
ไทม์แบบนี้ เป็นอะไรที่ว้าวมากสำหรับนักชีววิทยา  
แต่เป็นฝันร้ายที่นำสลดสองที่ที่สุดของวงการยา  
เพราะนั่นหมายความว่า “ยาปฏิชีวนะที่กว่าจะพัฒนาขึ้นมา  
ได้ต้องใช้เวลานานนับทศวรรษ บวกกับงบประมาณอีก  
มากมายมหาศาล แบคทีเรียกลายพันธุ์ใช้เวลาแค่เพียง  
สองสัปดาห์ก็สามารถที่จะวิวัฒนาการจนต้องเอาพวก  
มันรอดได้แล้ว”

แม้จะดูเหมือนแบคทีเรียจะวิวัฒนาการไปเพื่อต้องเอา  
แต่ในความเป็นจริง กระบวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นนั้น  
จะเกิดขึ้นแบบสุ่ม เป็นแค่การคัดลอกสารพันธุกรรมผิด  
ทำให้เกิดความหลากหลาย

แต่สาเหตุที่แบคทีเรียต้องอยู่นั้นอยู่รอดและโต  
เด่นขึ้นมาได้ เพราะมียาเป็น “แรงคัดเลือก (selective  
force)” หรือบางคนจะเรียกว่าแรงกดดัน (pressure)  
ตรงไปที่มียา แบคทีเรียกลายพันธุ์ที่ต้านยาจะได้



ภาพนักวิจัยกำลังตรวจสอบตัวอย่างฟอสซิลฟีน  
มนุษย์ดีกดำบรรพ์ (ภาพ Werner Siemens  
Foundation, Felix Wey)

เปรียบแบคทีเรียอื่นๆ และจะเติบโตต่อไปในสิ่งแวดล้อม  
ที่มียา ส่วนแบคทีเรียที่ไม่ต้านยา ก็จะค่อยๆ ถูกแรง  
กดดันจนตาย บิบบจนล้มหายตายจากและค่อยๆ สูญสิ้น  
เผ่าพันธุ์ไป

สำหรับปีแอร์และคริสตีนา การสูญพันธุ์คือการสูญ  
เสีย ที่มวิจัยของพวกเขาคิดว่าแรงคัดเลือกในสังคมของ  
จุลินทรีย์ในยุคดีกดำบรรพ์นั้น อาจจะไม่ใช่ยา (เพราะ  
ยังไม่มี) แต่แน่นอนจะเป็นสงครามและการประชันขันแข่ง  
ระหว่างจุลินทรีย์ที่เป็นเพื่อนบ้านที่ร่วมอาศัยอยู่ในถิ่นที่  
อยู่เดียวกันมากกว่า

เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ แบคทีเรียบางชนิดอาจจะสร้าง  
สารออกฤทธิ์แปลกๆ ขึ้นมาช่วยแบคทีเรียตัวอื่นไม่ให้  
เจริญเติบโต ในขณะที่บางชนิดอาจจะหลั่งสารที่จะช่วย  
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพวกเขาเดียวกันออกมาช่วยให้  
พวกมันกลายเป็นชนหมู่มาก ในสังคม เพื่อยึดครองถิ่นที่  
อยู่

ในทางกลับกัน แบคทีเรียบางชนิดอาจจะสร้างสาร  
แปลกๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับมนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่สิ่ง  
แวดล้อม ที่จะส่งผลเอื้อประโยชน์ย้อนกลับไปถึงพวกมัน  
อีกด้วย

ซึ่งถ้ามองในมุมมองพัฒนา ความหลากหลายของ  
แบคทีเรียคือขุมทรัพย์สารเคมีอันทรงคุณค่าที่อาจจะ  
นำมาพัฒนาต่อเป็นแหล่งชีวภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ สาร  
เคมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะ  
ชนิดใหม่ๆ เพื่อการบำบัดเชื้อดื้อยา

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 12 - พุธสัปดาห์ 18 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 2230

หน้า: 54(เต็มหน้า)

Col.Inch: 97.96

Ad Value: 47,118.76

PRValue (x3): 141,356.28

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ทะลุกรอบ: 'สารเคมีดีกดำบรรพ์' จากชีพินนี้แอนเดอรัล

**ท**ว่า ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่ามันจะถึงปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน และการเปลี่ยนแปลงที่ว่าส่งผลกับมนุษย์และเครือญาติของเรายังไงนั้นแอนเดอรัลอย่างไร ทำไมเราจึงอยู่รอด แต่ชีพินนี้แอนเดอรัลกลับสูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้น เป็นไปได้ว่าการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับเราในอดีตอาจจะช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของการถือกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้น

คริสตินา ปีแอร์และทีมวิจัยตัดสินใจที่จะมุ่งไปงานวิจัยของพวกเขาไปที่การศึกษาสังคมแบคทีเรียดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ (และญาติ) มนุษย์ อย่างนี้แอนเดอรัล)

แต่ที่ยากก็คือการเสาะหาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับร่างกายมนุษย์จริงๆ ในซากฟอสซิลที่มีอายุหมื่นหมื่นนับแสนปีที่จะมั่นใจได้ว่าไม่ใช่แค่พวกที่ปนเปื้อนมาจากสิ่งแวดล้อม หรือพวกที่มาย่อยสลายซากศพหลังจากที่เจ้าของร่างเสียชีวิตไปแล้ว

และ "ชีพิน" คือคำตอบ เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีพินไปเป็นคราบหินปูนนั้น มันจะละลายคล้ายคลึงกับกระบวนการเกิดฟอสซิล

**ส**หรับคริสตินา คราบหินปูนคือฟอสซิลที่ค่อยๆ เกิดค่อยๆ สะสมขึ้นมาในขณะที่คนนั้นยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแบคทีเรียที่ถูกฝังอยู่ข้างใน ก็จะต้องเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปาก หรืออย่างน้อยก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่บ้าง

ตัวอย่างที่พวกเขาสนใจจึงเป็นคราบหินปูนจากปากมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งรวมถึงทั้งแอนเดอรัลอายุราวๆ 40,000-102,000 ปี จำนวน 12 คน มนุษย์ดึกดำบรรพ์อายุราวๆ 150-30,000 ปี อีก 34 คน และมนุษย์ยุคปัจจุบันอีก 18 คน

ถ้าจินตนาการถึงความซุกซนของชีพินของคนดึกดำบรรพ์ที่ไม่รู้ว่าการแปรพันธุอะไร คงบอกได้ไม่ยากว่าชีพินที่เกาะแน่นจนเป็นฟิล์มชีวภาพ สะสมจนเป็นคราบหินปูนมันจะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์มากมายขนาดไหน

ฟอสซิลชีพิน คือสุสานแบคทีเรียดึกดำบรรพ์ชัดๆ

ทว่า การแยกดีเอ็นเอจากจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่จนกลายเป็นฟอสซิลไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย

ดีเอ็นเอโบราณมักจะขาดหลุดลุ่ยแตกเป็นท่อนจิ๋วๆ จำนวนมากมาย การจะประกอบขึ้นมาเป็นจีโนมก็รอบต้องใช้ความพยายามมหาศาล

แต่หลังจากที่เพียรพยายามวิเคราะห์ที่อยู่พักใหญ่ คริสตินาและทีมก็คิดวิธีประกอบจีโนมของแบคทีเรียโบราณกลับขึ้นมาได้จากข้อมูลดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตอื่น (metagenome-assembled genome)

**จ**โนมของแบคทีเรียโบราณที่พวกเขาประกอบกลับขึ้นมาใหม่นั้นดูน่าเชื่อถือ เพราะจากที่ปะติดปะต่อกลับขึ้นมาใหม่ได้ 459 ชนิด พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียที่ลอบปกตัวอยู่ในช่องปาก และบางส่วนจะเป็นพวกที่ยังไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน

แต่มีอยู่เชื้อหนึ่งที่พบได้ทั้งจากในช่องปากของนีแอนเดอรัลและปากของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ที่ดูสะดุดตาเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือแบคทีเรียในตระกูลคลอโรเบียม (Chlorobium)

อนัน อิบราฮิม (Anan Ibrahim) นักวิจัยของทีมเล่าว่าพวกเขาโชคดีมาก เพราะจีโนมของคลอโรเบียมนั้นถูกพิทักษ์รักษาเอาไว้เป็นอย่างดีเลิศ ในคราบหินปูนที่ได้จากปากของซากฟอสซิลชื่อดังที่มีอายุเกือบ 19,000 ปีที่ถูกค้นพบในถ้ำเอลมิรอนในประเทศสเปน ที่เป็นที่รู้จักกันใหม่มาของ "สตรีสีแดงแห่งเอลมิรอน (Red Lady of El Mirón)"

ต้องขอบคุณแลตต์แห่งเอลมิรอน จีโนมของคลอโรเบียมจากปากของเธอนั้นค่อนข้างสมบูรณ์

และจากจีโนมนี้ อนันก็ได้ค้นพบ "กลุ่มยีนชีวสังเคราะห์ (biosynthetic gene cluster; BGC)" ที่มีลำดับพันธุกรรมที่แตกต่าง ไม่เหมือนยีนไหนเลยในฐานะข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งทำให้อนันและทีมตื่นตัวขึ้นมา

"พอได้เจอกับยีนโบราณที่แปลกประหลาด พวกเราก็อยากที่จะรีบกลับไปห้องแล็บเพื่อลองหาดูว่ายีนพวกนี้จะสามารถสร้างอะไรออกมาได้บ้าง" อนันกล่าว

ในห้องทดลอง พวกเขาสังเคราะห์กลุ่มยีนนั้นขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะตัดต่อเอากลุ่มยีนนั้นเข้าไปใส่ไว้ในแบคทีเรียเพื่อดูว่ายีนพวกนี้จะสร้างเอนไซม์อะไรออกมาบ้าง และเอนไซม์พวกนี้จะสร้างสารชีวภัณฑ์อะไรออกมาปรากฏว่ายีนที่แตกต่าง ก็ให้สารชีวภัณฑ์ที่ต่างไป สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยีนกลุ่มนี้เป็นสารเคมีในกลุ่มฟิวแรน (furan) ที่ไม่เคยมีรายงานว่าสามารถสร้างได้ใน

จุลินทรีย์มาก่อน

เนื่องจากสังเคราะห์ที่ได้จากยีนของแบคทีเรียโบราณ ทางทีมวิจัยก็เลยตั้งชื่อสารในกลุ่มนี้เสียใหม่ ว่า "พาลีโอฟิวแรน (paleofurans)" หรือถ้าแปลไทยก็คือ ฟิวแรนดึกดำบรรพ์

**ก**ารค้นพบกลุ่มยีนที่เกี่ยวกับการสร้างสารฟิวแรนดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นสารใหม่ถือเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและชีววิทยาสังเคราะห์ เพราะการเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตโดยการเอาข้อมูลยีนจากหลายๆ วิถี จากสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมาเชื่อมโยงปะติดปะต่อกันใหม่ เพื่อให้พวกมันผลิตสารเคมีหายาก หรือสารออกฤทธิ์เร็วๆ ออกมาได้ ในราคาที่ย่อมเยายาวนานกว่าทุนนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักชีววิทยาสังเคราะห์นิยมและให้ความสนใจ

และถ้าเปรียบวิศวกรรมเมตาบอลิซึมเป็นเหมือนการต่อเลโก้ทางชีวเคมี (Legotization) กลุ่มยีนชีวสังเคราะห์ หรือ BGC ก็คงเปรียบได้กับชิ้นเลโก้แต่ละตัวที่นักเทคโนโลยีชีวภาพจะสามารถเลือกหยิบเอาไปใช้สร้างวิถีใหม่ตามที่ต้องการ

งานวิจัยที่บอกถึงกลุ่มยีนชีวสังเคราะห์ใหม่ๆ เช่นนี้จึงเหมือนเป็นลายแทงซึ่งเปิดกรุเลโก้ชุดใหญ่จากอดีตที่หลงเหลือไว้ในรูปของซากฟอสซิลที่เรามากมองข้ามไป

สำหรับผม แนวคิดของงานวิจัยนี้มีความสุนทรีย์ในหลายด้าน นอกจากจะบูรณาการข้ามศาสตร์แบบสุดเอามานุษยวิทยามาผสานเข้ากับชีวเคมีได้อย่างสวยงามแล้ว

ยังมีประเด็นที่ช่วยกระตุ้นให้คิดและมองย้อนกลับไปเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกด้วย

การก้าวไปข้างหน้า บางทีจะดีกว่าถ้าเราอาจลองย้อนกลับมามองและเรียนรู้จากอดีต เพราะบางสิ่งที่สูญหายไป ถ้านำกลับมาได้อาจทำให้วงการต้องสัมผัสเตือน...

**และนี่คือเรื่องราวของ "ชีพินนี้แอนเดอรัล สะท้อนโลก" ●**